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สรุปประเด็นส ำคัญในลกัษณะค ำถำมและค ำตอบจำกกำรจัดกำรสื่อสำรสองทำงประจ ำปี 2567  
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Two-way communication)  

ของกองทุนรวมโครงสร้ำงพืน้ฐำนบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ต สำมบีบี (3BBIF) 

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด (“บริษัทจัดกำร”) ในฐานะบริษัทจัดการของ 
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์น็ต สามบีบี (3BBIF) (“กองทุนรวม”) ไดจ้ดัใหม้ีการส่ือสารสองทาง
ของกองทนุรวม ประจ าปี 2567 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Two-way communication) ในวนัพธุที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 
14.00 น. โดยผูถื้อหน่วยลงทนุสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมไดใ้นการส่ือสารสองทางดงักล่าว 

บริษัทจัดการขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทจัดการไดร้วบรวมค าถามจากผูถื้อหน่วยลงทุนจากการส่ือสารสองทาง
ดังกล่าวและค าตอบของบริษัทจัดการและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และจัดท าเป็นสรุปประเด็นส าคัญในลักษณะค าถามและ
ค าตอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เร่ืองที ่1 กำรจัดกำรกองทุนรวมในเร่ืองทีส่ ำคัญ และแนวทำงกำรจัดกำรกองทุนรวมในอนำคต 

ค ำถำมที ่1  การเจรจาปรบัลดดอกเบีย้จากธนาคารกรุงเทพมีความคืบหนา้อย่างไรบา้ง และในกรณีที่ธนาคารกรุงเทพ
ไม่ท าการปรบัลดดอกเบีย้ให ้กองทนุรวมมีแผนการจดัการอย่างไร 

ค ำตอบ  ธนาคารกรุงเทพรบัทราบถึงการเปล่ียนผูส้นบัสนุนจากบริษัท จสัมิน อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 
เป็น บรษิัท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส จ ากดั (มหาชน) (“AIS”) แลว้ และการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ยงัคง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณา หากมีความคืบหนา้ กองทนุ
รวมจะรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุทราบต่อไป 

ค ำถำมที ่2  กองทุนรวมมีแผนการขยายกองทุนรวมหรือไม่ หากมีแผนการขยายกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะ
สามารถทราบไดใ้นช่วงใด 

ค ำตอบ  การขยายกองทนุรวมขึน้อยู่กบัการใชเ้งินของ AIS เป็นหลกั ประกอบกบัดอกเบีย้ที่จะตอ้งจ่าย อย่างไรก็ดี 
แผนการใชเ้งินของ AIS ขึน้อยู่กบัการลงทนุ  

 ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากที่ไดช้ีแ้จงไปในที่ประชุมการส่ือสารสองทางของกองทุนรวม 
เมื่อวนัพุธที่ 10 เมษายน 2567 ว่า กองทุนรวมยงัมีความสามารถในการกูย้ืมเงินอีกมาก (ณ สิน้ปี 2566 
D/E = 0.20 เท่า) ประกอบกับเมื่อ AIS เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนของกองทุนรวม จะท าให้กองทุนรวมมี 
credit risk profile ที่ดีขึน้ ส่งผลใหก้องทุนรวมมีความสามารถในการกูเ้งินทุนที่มีตน้ทุนดอกเบีย้ต ่าลง
จากเดิม ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ซือ้ทรพัยสิ์นโทรคมนาคม เพื่อสรา้งผลตอบแทนเพิ่มเติมใน
อนาคตได ้  

 ในอนาคตหาก AIS มีความตอ้งการใชเ้งินลงทุนในจ านวนมาก เช่น การลงทุนในโครงข่าย 5G หรือ การ
ประมลูคลื่นความถ่ี หากกองทนุรวมมีอตัราผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อตน้ทนุการกูย้ืมของ AIS หรือมีมลู
ค่าที่สมเหตสุมผล การขายทรพัยสิ์นผ่านกองทนุรวมก็เป็นหนึ่งในทางเลือกในแหล่งเงนิทนุทางหน่ึง ที่ AIS 
สามารถน ามาใชใ้นการลงทนุดงักล่าวขา้งตน้ได ้  
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 ทัง้นี ้บรษิัทจดัการจะพยายามอย่างดีที่สดุในการเจรจาต่อรองกบักลุ่ม AIS เพื่อสรา้งโอกาสในการให ้AIS 
ขายทรพัยสิ์นเพิ่มเติมใหก้บักองทนุรวม เพื่อสรา้งผลตอบแทนในอนาคตใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ 

ค ำถำมที ่3  ภาวะดอกเบีย้ขาลง มีปัจจยับวกต่อกองทนุรวมอย่างไรบา้ง 
ค ำตอบ  ตน้ทุนทางการเงินของกองทุนรวมเป็นอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (Minimum Loan Rate)  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน

เท่ากับ รอ้ยละ 7.1 ดงันัน้ ในภาวะดอกเบีย้ขาลง ตน้ทุนทางการเงินของกองทุนรวมจะลดลง และส่งผล
ใหก้องทนุรวมมีผลการด าเนินงานเพิ่มขึน้  

ค ำถำมที ่4  กองทนุรวมไดจ้ดัหาผูเ้ช่าหรือด าเนินการอย่างไรส าหรบัทรพัยสิ์นในส่วนที่ว่างที่อยู่ในอตัรารอ้ยละ 20 

ค ำตอบ  กองทุนรวมไดเ้ขา้ท าสญัญากับบริษัท เอเอ็มอาร ์เอเซีย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรกึษาทางดา้น
เทคนิคของกองทุนรวม เพื่อท าหนา้ที่เก่ียวกับการตลาด ซึ่งกองทุนรวมไดน้ าเสนอพืน้ที่ว่างดงักล่าวต่อ
ผูป้ระกอบการโทรคมนาคมบางรายแลว้ ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับแผนการตลาดและกลยุทธ์ของผูป้ระกอบการ
โทรคมนาคมรายนั้น ๆ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน กองทุนรวมไม่มีผูเ้ช่ารายอื่นนอกจากบริษัท ทริปเปิลที 
บรอดแบนด ์จ ากดั (มหาชน) (“TB”) รายเดียว 

ค ำถำมที ่5  เน็ตบา้น AIS Fibre ไดย้า้ยเขา้มาอยู่ใน 3BB หรือไม่ 
ค ำตอบ  AIS และ 3BB ยังเป็นคนละยี่หอ้ โดย AIS Fibre ยังคงเป็นของ AIS ทั้งนี ้หากลูกคา้ของ 3BB ตอ้งการ

เป็นลูกค้าโทรศัพท์เคล่ือนที่  (Mobile) AIS และ 3BB ก็จะมีการน าเสนอ AIS 3BB Fibre3 เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกใหก้บัผูใ้ชง้าน 

 ทั้งนี ้บริษัทจัดการขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากที่ไดช้ีแ้จงไปในที่ประชุมการส่ือสารสองทางของกองทุนรวม 
เมื่อวนัพุธที่ 10 เมษายน 2567 ว่า 3BB เป็นแบรนดอ์ินเทอรเ์น็ตความเร็วสงูที่มีความแข็งแกร่ง ท าธุรกิจ
มาอย่างยาวนาน และเป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพรห่ลายโดยเฉพาะในพืน้ท่ีต่างจงัหวดั โดยเฉพาะหลงัจากที่ 3BB 
เขา้มาอยู่ภายใต ้AIS ก็ยงัไดม้ีการน าเสนอบรกิารของ 3BB อย่างต่อเนื่อง และได ้Re-branding น าเสนอ
บริการภายใตแ้นวคิด AIS-3BB Fibre3 ที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการเพิ่มเติมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ในแง่มมุต่าง ๆ โดยมีกลยทุธห์ลกัในการสรา้งการเติบโต ดงันี ้ 

• ขยายฐานผูใ้ชบ้ริการ โดยมุ่งเนน้ผูใ้ชบ้ริการคุณภาพสูง จากการผสานโครงข่ายร่วมกันระหว่าง 
AIS และ 3BB 

• น าเสนอบริการที่ตอบโจทยผ์ูใ้ชง้านใน Segment ต่าง ๆ อาทิ กลุ่ม SME กลุ่ม Corporate และ 
บรกิารในระดบัท่ีสงูขึน้อย่าง Home Fibre Lan เพื่อสรา้งการเติบโตของ ARPU 

• การน าเสนอบริการ Digital อื่น ๆ เพื่อสรา้งการเติบโตเพิ่มเติม อาทิ Smart Home solution, TV 
และ Content ไปจนถึงการ Cross sell บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของ AIS  
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 โดย AIS ยงัมีความตัง้ใจในการท า Synergy ดา้นตน้ทุนระหว่าง 3BB และ AIS ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานให้แก่ 3BB  ท าให้มีการสร้างกระแสเงินสดและผลก าไรที่มั่ นคง ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการช าระค่าเช่าใหแ้ก่กองทนุรวมดว้ยเช่นกนั 

ค ำถำมที ่6  สายเสน้ใยแกว้น าแสง (Optical Fiber Cable) มีอายกุารใชง้านเท่าใด 

ค ำตอบ  โดยทั่วไป โรงงานรบัประกนัอายกุารใชง้านอยู่ที่ 30 - 35 ปี ขึน้ไป ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัการบ ารุงรกัษา 

ค ำถำมที ่7  หลงัจากการรวมกนัของ 3BB และ AIS Fibre แนวโนม้ล่าสดุของผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
ค ำตอบ  รายไดจ้ากธุรกิจของ 3BB ณ สิน้ปี2566 ภายหลังจากที่มีการควบรวมกันระหว่าง 3BB และ AIS  เมื่อ

วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ยงัคงลดลงจาก 16,500 ลา้นบาท เป็น 15,000 ลา้นบาท อย่างไรก็ดี ผลการ
ด าเนินงานภายหลงัการควบรวมระหว่าง 3BB และ AIS ควรจะพิจารณาในระยะยาว 

ค ำถำมที ่8  กองทนุรวมมีแผนการด าเนินการช าระเงินตน้โดยเรว็เพื่อลดภาระดอกเบีย้หรือไม่ และกองทนุรวมสามารถ
ช าระคืนเงินตน้ไดม้ากกว่าที่ระบใุนสญัญาเงินกูก้บัธนาคารกรุงเทพหรือไม่ 

ค ำตอบ  ณ ปัจจุบัน ดอกเบีย้อยู่ในขาลง กองทุนรวมจึงไม่จ าเป็นตอ้งรีบช าระเงินกู ้เนื่องจากตน้ทุนทางการเงิน
ของกองทุนรวมก าลังจะลดลง และในสัญญาเงินกูไ้ดร้ะบุใหช้ าระตามจ านวนที่ก าหนดไว ้หากไม่ช าระ
ตามที่ก าหนด กองทนุรวมอาจตอ้งช าระค่าปรบั (Penalty) 

เร่ืองที ่2 ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม ส ำหรับปี 2566 

ค ำถำมที ่1  ผลขาดทนุสะสม 8,196.15 ลา้นบาท เกิดจากสาเหตใุดบา้ง  
ค ำตอบ  เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญาประกันรายไดค้่าเช่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครัง้ที่ 

1/2566 กองทนุรวมจึงไดป้ระเมินมลูค่าทรพัยสิ์นเสน้ใยแกว้น าแสงตามราคายุติธรรมใหม่จึงมีผลขาดทุน
จากการประเมินมูลค่าจ านวน 19,100 ลา้นบาท ส่งผลใหจ้ากเดิมที่กองทุนรวมมีก าไรสะสมประมาณ 
8,000 ลา้นบาท เป็นกองทนุรวมเกิดผลขาดทนุสะสมจ านวน 8,196.15 ลา้นบาท  

อย่างไรก็ดี ผลขาดทุนดงักล่าวเป็นเพียงผลขาดทุนในทางบัญชี กองทุนรวมยังคงมีสภาพคล่องที่ไดร้บั
จากค่าเช่าอย่างสม ่าเสมอหลงัจากมีการยกเลิกสญัญาประกันรายไดค้่าเช่า ดงันัน้ กองทุนรวมจึงมีการ
จ่ายเงินที่ไดม้าจากค่าเช่าทรพัยสิ์นในรูปแบบของการลดทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนแทนการจ่ายเงินปันผล 
โดยหากงบการเงินของกองทุนรวมไม่มีผลเป็นการขาดทุนสะสม ค่าเช่าดงักล่าวจะถกูจ่ายในรูปของเงิน
ปันผล 

ค ำถำมที ่2  สินทรพัยอ์ื่นท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 528.75 ลา้นบาทเกิดจากอะไร 
ค ำตอบ  จากงบการเงิน ณ สิน้ปี มีลกูหนีจ้ากการใหเ้ช่าและค่าปรบัคา้งรบัจ านวน 514.97 ลา้นบาท และลกูหนี ้

จากดอกเบีย้คา้งรบัจ านวน 83,000 บาท ในวนัที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุมี
มติอนมุตัิผ่อนผนัเพื่อหยดุพกัการช าระค่าเช่าและการผิดนดัช าระค่าเช่าภายใตส้ญัญาแกไ้ขเพิ่มเติมและ
แทนที่สญัญาประกนัรายไดค้่าเช่า นบัจากงวดเดือนกรกฎาคม 2566 จนถึงวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุ
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มีมติอนมุตัิการผ่อนผนัดงักล่าวและไดม้ีการแกไ้ขโครงการจดักองทนุรวมแลว้ และก าหนดให ้TB ช าระคา่
เช่าคา้งช าระและดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจนถึงวนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติ
อนุมัติการผ่อนผันดงักล่าวและไดม้ีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้ โดยแบ่งช าระเป็น 6 งวด 
งวดละเท่า ๆ กนั  

ดงันัน้ จากการท่ี TB ผิดนดัช าระค่าเช่าและขอผ่อนผนัการช าระค่าเช่าภายใตส้ญัญาประกนัรายไดค้า่เชา่ 
ส่งผลใหก้องทุนรวมมีการบันทึกลูกหนีจ้ากการใหเ้ช่าและค่าปรบัคา้งรบั จึงท าใหสิ้นทรพัยอ์ื่นเพิ่มขึน้ 
ทัง้นี ้ตัง้แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2567 กองทุนรวมจะไดร้บัค่าเช่าซึ่งเป็นการทยอยจ่าย
จาก TB เดือนละประมาณ 85 ลา้นบาท  

ค ำถำมที ่3  ค่าปรบัช าระล่าชา้ ณ ปี 2566 จะน ามาปันผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในปีนีห้รือไม่ 
ค ำตอบ  หากกองทนุรวมมีสภาพคล่องเหลือ ก็จะด าเนินการจดัสรรใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุต่อไป 

เร่ืองที ่3 กำรจ่ำยเงนิปันผล และกำรลดทุน ส ำหรับปี 2566  

ค ำถำมที ่1  กองทุนรวมมีการลดทุนจนถึงเมื่อใด และจะกลบัมาจ่ายเงินปันผลอีกครัง้เมื่อใด และแนวโนม้ของเงินปัน
ผลเป็นอย่างไร 

ค ำตอบ  ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 กองทุนรวมมีผลการขาดทุนสะสมจ านวน 8,196.15 ลา้นบาท หากกองทุนรวม
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้แต่เนื่องจากกองทุนรวมยงัคงมีสภาพคล่อง
เหลือจากการเก็บค่าเช่าจาก TB ท าให้กองทุนรวมสามารถจ่ายเงินดังกล่าวในรูปของเงินลดทุน และ
กองทุนรวมจะลดทนุไปจนกว่าขาดทุนสะสมจะหายไป ทัง้นี ้หากมีการเพิ่มขึน้ของสินทรพัยส์ทุธิจากการ
ด าเนินงาน จะส่งผลใหข้าดทนุสะสมลดลง  

ค ำถำมที ่2  เงินลดทนุท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุซึ่งเป็นบคุคลธรรมดา มีภาระภาษีอย่างไร 
ค ำตอบ  หากมีการจ่ายเงินลดทุนในขณะที่กองทุนรวมมีผลขาดทุนหรือไม่มีก าไรสะสม โดยปกติจะไม่ตอ้งน าเงิน

ลดทนุดงักล่าวไปรวมเป็นรายไดเ้พื่อน าไปค านวณภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา นอกจากนี ้เมื่อมีการจ่ายเงนิ
ลดทุน กองทุนรวมจะมีเอกสารแจง้ไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนว่า ณ เวลาที่มีการจ่ายเงินลดทุน กองทุนรวม
ไม่ไดม้ีก าไรสะสม ดงันัน้ จึงไม่มีภาระภาษี 

ค ำถำมที ่3  เพราะเหตใุดเงนิลดทนุท่ีกองทนุรวมจ่ายมอีตัรา 0.16 บาทต่อหน่วยลงทนุ ไม่ใช่ 0.26 บาทต่อหน่วยลงทนุ 

ค ำตอบ  เดิมกองทุนรวมมีการจ่ายเงินปันผลที่อตัรา 0.23 บาทต่อหน่วยลงทุน ต่อไตรมาส ซึ่งเป็นอตัราที่กองทุน
รวมมีรายไดค้่าเช่าเต็มจ านวนรอ้ยละ 100 ทัง้นี ้ณ ปัจจุบนักองทุนรวมไดร้บัค่าเช่าจ านวนลดลงรอ้ยละ 
30 อนัเนื่องมาจากการยกเลิกสญัญาประกนัรายไดค้่าเช่าตามมติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุครัง้ที่ 
1/2566 ดังนั้น กองทุนจึงน าสภาพคล่องที่มีอยู่มาจ่ายในรูปเงินลดทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งมีอัตรา
ประมาณ 0.16 บาทต่อหน่วยลงทนุ ต่อไตรมาส 
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เร่ืองที ่4 กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชี ส ำหรับปี 2567  

ค ำถำมที ่1  บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอค่าสอบบญัชีปี 2567 เท่าใด 

ค ำตอบ  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดเ้สนอค่าสอบบญัชีจ านวน 1.7 ลา้นบาทต่อเนื่องทกุปี และครัง้นีไ้ม่ไดม้ี
การเสนอค่าสอบบญัชีที่แตกต่างจากเดิม 

ค ำถำมที ่2  เพราะเหตใุดจึงมีการเปล่ียนผูส้อบบญัชี 
ค ำตอบ  เพื่อความสะดวกในการท างบการเงินรวมและหลีกเล่ียงค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจากการใชผู้ส้อบบญัชีต่างราย 

เนื่องจาก AIS ในฐานะผูส้นับสนุนใหม่ของกองทุนรวมและ TB มีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี  

ค ำถำมที ่3  ระดบัของผูส้อบบญัชีเก่ากบัผูส้อบบญัชีใหม่เป็นอย่างไร 
ค ำตอบ  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีในระดับ

เดียวกนั 

เร่ืองที ่5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  

ค ำถำมที ่1  การขอลดอตัราดอกเบีย้และการขยายระยะเวลาช าระหนีก้บัธนาคารมีความคืบหนา้อย่างไร  
ค ำตอบ  กองทุนรวมไดเ้จรจากับธนาคารกรุงเทพในช่วงปลายปี 2566 จึงตอ้งให้เวลาธนาคารกรุงเทพในการ

พิจารณาอนมุตัิ นอกจากนี ้AIS ซึ่งเป็นผูส้นบัสนนุรายใหม่ของกองทนุรวม มี credit risk profile ที่ดี      มี
สถานะการเงินที่มั่นคง และมีความน่าเชื่อถือ จึงอาจเป็นข้อพิจารณาหนึ่งที่ธนาคารกรุงเทพจะใช้
พิจารณา  

ค ำถำมที ่2  กองทุนรวมมีการควบคุมดูแลทรัพยสิ์นส่วนที่ยกเลิกสัญญาประกันรายไดอ้ย่างไร และผูค้วบคุมดูแล
ตรวจสอบอยู่ในรูปของคณะกรรมการหรือไม่ 

ค ำตอบ  กองทนุรวมไดม้ีการตรวจทรพัยสิ์นทกุไตรมาส และมีคณะกรรมการท่ีปรกึษาการลงทนุเป็นผูค้วบคุมดูแล 
เนื่องจากตอ้งมีการรายงานผลการตรวจทรัพยสิ์นให้คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนรับทราบทุก  
ไตรมาส 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานบรอดแบนดอ์ินเทอรเ์นต็ สามบีบี 

 


